



## วิถึยในราชการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับความเร่งด่วน-ผู้ปฏิบัติ <b>ด่วนที่สุด</b>	ลำดับความเร่งด่วน-ผู้รับทราบ <b>ด่วนที่สุด</b>	วัน-เดือน-ปี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗	ที่ของผู้ให้ข่าว ที่ มท ๐๒๑๔(ฉ)/๒๓๓ โทร. ๐๒-๒๒๖-๒๑๐๕
จาก	กระทรวงมหาดไทย		
ถึง	ผู้รับปฏิบัติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ		
	ผู้รับทราบ รอง หน.คสช./หน.ฝมค. รอง ฝมค. หน.คณะประสาน/กท./กต./ทก.		

ด้วยกระทรวงมหาดไทย โดยหน่วยงานในสังกัด (กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัดและอำเภอ) ได้ดำเนินการตามนโยบาย ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในห้วงเวลา ๐๐.๐๑ - ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑	การชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องเหตุผลในการเข้าบริหารประเทศของ คสช. และ Roadmap ของคสช.	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยมีการทำความเข้าใจต่อกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มเอกชน กลุ่มพลังงานมวลชน กลุ่มแกนนำทางการเมือง และกลุ่มข้าราชการ โดยในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจ ๔๗ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่เข้ารับฟังการดำเนินการ จำนวน ๔๗,๙๖๑ คน	
๒	การดำเนินการกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันสำคัญของชาติ	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ ในการเฝ้าระวังการดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสถาบันของชาติ ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่อย่างใด	
๓	การป้องกันการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการระงับการชุมนุมทางการเมือง	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ เพื่อเฝ้าระวังการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบและการชุมนุมทางการเมือง โดยในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๗ ตั้งจุดตรวจความมั่นคง ๗๕๒ ครั้ง ดำเนินการตรวจค้นเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์ ๔๖๒ ครั้ง พบอาวุธ/แผนการ/ข่าวสารที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ๑ กรณี ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ให้คืนสู่ความสงบเรียบร้อยแล้ว	
๔	การตรวจสอบการบิดเบือนข่าวสารและสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยการตรวจสอบการออกอากาศของสถานีวิทยุที่ไม่ได้รับอนุญาต พบว่ามีสถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาต ๓ สถานี โดยได้ชี้แจงทำความเข้าใจเจ้าของสถานีที่ตรวจพบให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว	

หน้า ๑ ของ ๔ หน้า	ชั้นความลับ ( ) กำหนด ( / ) ไม่กำหนด	
-------------------	---	--

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๕	การป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยตรวจพบการกระทำผิดฯ ๒๖ ครั้ง แจ้งความดำเนินคดีทั้งสิ้น ๒๒ คดี สามารถจับกุมผู้ต้องหาดำเนินคดี จำนวน ๗ คน <b>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</b> - นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคม มหาราชินี ณ ป่าชายเลนสาริกาซอย ๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลค่ายเนินวง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารป่าธรรมชาติ - ฝ่ายปกครองอำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยป้องกันและรักษาป่า(สร.๕) จังหวัดสุรินทร์ เจ้าหน้าที่ทหาร ข้าราชการนักเรียน ประชาชน ในพื้นที่อำเภอท่าตุม จำนวน ๓ ตำบล คือ ตำบลหนองบัว ตำบลบัวโคก และตำบลท่าตุม ประมาณ ๖๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพนมดิน แปลงที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๕๗	
๖	การกวาดล้างห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการในการกวาดล้างห้ามเล่นการพนันและการจัดระเบียบสังคม โดยสามารถจับกุมความผิดรวม ๖๓ คดี เป็นคดีประเภทบ่อนพนัน ๓๓ คดี สลากกินรวบ ๙ คดี และคดีอื่นๆอีก ๑๖ คดี มีผู้ต้องหา ๒๐๙ คน ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการลดละเลิกการพนันและจัดระเบียบสังคม ๒๕๓ ครั้ง	
๗	การตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้จากชานา การลดต้นทุนการผลิตของชานา และการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าว	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยทำการตรวจสอบพฤติกรรมความผิดเกี่ยวกับการทวงหนี้ชานา ทั้งนี้ ไม่พบการกระทำผิดฯแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นด้วย	
๘	การปราบปรามและการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด	จังหวัดและอำเภอดำเนินการตามที่กระทรวงมหาดไทยสั่งการ โดยได้ดำเนินการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเป็น ๓ มิติ ได้แก่ การปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษา คือ - การปราบปรามสามารถจับกุมได้ ๓๔๘ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๘ คน - การป้องกันโดยตรวจสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๓๗๘ ครั้ง จำนวนสถานที่ ๘๔๘ แห่ง - จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการนำผู้เสพและกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจพบเข้าระบบการบำบัดและอบรมฟื้นฟู ณ สถานบำบัดในพื้นที่ที่กำหนดไว้แล้ว	

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
		<p><b>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</b></p> <p>- ฝ่ายปกครองอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ทหาร ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน ๑ ราย ในพื้นที่ตำบลลูงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน ๒๐๒ เม็ด จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรง เพื่อทำการขยายผลและดำเนินคดีต่อไป</p> <p>- ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยตำรวจตระเวนชายแดน ๔๒๖ สัสดีอำเภอฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯ ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อตรวจค้นยาเสพติดในพื้นที่ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา โดยสุ่มตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดในปัสสาวะ ๑๐ ราย จึงบันทึกผลเพื่อเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูต่อไป</p>	
๙	การดำเนินงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป	<p>กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย กรม รัฐวิสาหกิจ จังหวัด และอำเภอ จัดทำกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยเชิญคู่ขัดแย้งทางการเมืองมาปรึกษาหารือร่วมกัน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วม ๒๕๕ คน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในแต่ละพื้นที่ ๒๙๐ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น ๕๓,๓๖๐ คน</p> <p><b>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</b></p> <p>- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการจัดหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดโพธิ์แทน ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีการจัดวงดนตรีจากกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชุดตัดผมจากกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และตัวแทนสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบข้าวสารให้แก่ประชาชน</p>	
๑๐	การรับมืออาวุธปืน เครื่องกระสุนหรือวัตถุระเบิดฯ	จังหวัดและอำเภอได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกุมการครอบครองอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ใช้เฉพาะแต่การสงครามในแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวด	
๑๑	การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	จังหวัดและอำเภอได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการป้องกันการและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว โดยเน้นย้ำให้มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้มีปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาตามมาตรการดังกล่าวร่วมกัน	

ที่	นโยบาย คสช. ในภารกิจ มท.	ผลการปฏิบัติ	หมายเหตุ
๑๒	การแก้ไขปัญหาแรงงานคนต่างด้าว	กระทรวงมหาดไทยดำเนินการรับจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบาย คสช. โดยรับรายงานจากศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปยอดการลงทะเบียนฯ รวมทั้งสิ้น ๗๘๖,๕๐๖ คน โดยแบ่งเป็น สัญชาติเมียนมาร์ ๓๑๑,๑๓๒ คน สัญชาติกัมพูชา ๓๔๔,๔๓๓ คน และสัญชาติลาว ๑๓๐,๙๔๑ คน	
๑๓	การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานเหตุน้ำป่าไหลหลากจากจังหวัดน่านเพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง จำนวน ๓ ตำบล ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลงอบ ตำบลทุ่งช้าง และตำบลและ ราษฎรได้รับผลกระทบ ๔๑๓ครัวเรือน ทำให้มีผู้สูญหายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากพัดไปกับกระแสน้ำ คือนายคึก กาคำ อายุ ๗๕ ปี ขณะนี้ยังไม่พบตัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ อปพร. ได้จัดชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องแล้ว	
๑๔	การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม	กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเสมอภาค มีคุณภาพและรวดเร็ว ตามนโยบายของ คสช. แล้ว <b>กิจกรรมที่สำคัญ/เด่น</b> - กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่ที่เป็นทั้งศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์บริการส่งต่อ ศูนย์การแก้ไขปัญหาร้องเรียนร้องทุกข์ ศูนย์บริการให้คำปรึกษา บริการข้อมูลต่างๆแก่ประชาชน และเป็นศูนย์สั่งการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย จะโอนหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๖๗ ให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โดยจังหวัดต้องจัดเจ้าหน้าที่อยู่เวรปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒๔ ชั่วโมง และมีชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีมีเหตุฉุกเฉินด้วย	

หน้า ๔ ของ ๔ หน้า	<u>ชั้นความลับ</u> ( ) กำหนด (/) ไม่กำหนด	<u>ชื่อผู้อนุมัติข่าว</u> นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
		<u>ชื่อผู้เขียนข่าว</u> ประดิษฐ์ ยมานันท์ (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) เลขานุการศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการรักษาความสงบแห่งชาติโทรศัพท์ ๐๒-๒๒๖๒๑๐๕ โทรสาร ๐๒-๒๒๒๔๘๒๖